

คำประกาศเกียรติคุณ
นายชายนิต อรรถญาณสกุล
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประกอบการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๓ - ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

.....

นายชายนิต อรรถญาณสกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ และในปีเดียวกัน ได้สำเร็จเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปัจจุบัน นายชายนิต ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และยังดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไชเทิลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งรับผิดชอบเป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ

นายชายนิตเป็นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้า ที่มีบทบาทด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระดับประเทศมายาวนานกว่า ๓๐ ปี มีผลงานมาแล้วมากกว่า ๑๐๐ โครงการ มีส่วนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทยมากกว่า ๓๐,๐๐๐ ครอบครัว จนทำให้บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง นายชายนิตยังได้วางโครงสร้างขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัท ให้ครอบคลุมทั้งโครงการที่อยู่อาศัย ธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน พื้นที่เชิงพาณิชย์ และธุรกิจค้าปลีก โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ก้าวขึ้นเป็น ๑ ใน ๕ ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ

แนวทางของท่านในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งนั้น เป็นที่ประจักษ์ได้จากการดำเนินงานธุรกิจอย่างเป็นระบบและโดดเด่น ตั้งแต่การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศร่วมพัฒนาที่ดินแปลงใหญ่ การขยายการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงการร่วมลงทุนกับบริษัทต่างประเทศ อันเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การเข้าประมูลเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด โดยการชักนำความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรหลักที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฉพาะทางเข้าร่วมพัฒนาโครงการ ได้แก่ ธุรกิจสนามบิน ธุรกิจท่าเรือ และธุรกิจค้าปลีก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่

เศรษฐกิจพิเศษ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศ จากแนวทางการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจตามลำดับนี้ ทำให้การประกอบการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของท่านประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ควบคู่ไปกับความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อหนุนนำเศรษฐกิจของประเทศให้บรรลุเป้าหมาย

ด้วยความรู้ ความสามารถที่โดดเด่นในการประกอบการธุรกิจจนประสบความสำเร็จอย่างสูง กอปรกับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการสร้างสรรค์ความเข้มแข็งแก่ภาคธุรกิจ อันส่งผลโดยตรงต่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ แก่ นายชายนิด อรรถญาณสกุล เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป